

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH THUẬN**

Số: ~~700~~ /UBND-CAH

V/v tăng cường công tác thanh tra,
kiểm tra, kết hợp tuyên truyền,
hướng dẫn phòng cháy, chữa cháy
từ nay đến Tết Nguyên đán
Giáp Thìn năm 2024

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Vĩnh Thuận, ngày 29 tháng 12 năm 2023

Kính gửi:

- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện (Đảng, chính quyền, đoàn thể);
- Các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 2527/UBND-KT ngày 13/12/2023 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn phòng cháy, chữa cháy. Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, nhằm giảm thiểu mức thấp nhất các vụ cháy, nổ và thiệt do cháy, nổ gây ra, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn huyện trong dịp Tết và các lễ, hội đầu Xuân, các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đầu năm 2024. Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận yêu cầu các phòng, ban, ngành huyện (Đảng, chính quyền, đoàn thể), các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

1. Xác định công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, thường xuyên, liên tục; phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, thực chất các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh phù hợp với thực tiễn của huyện; tăng cường kiểm tra, đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện, nhất là ở cơ sở, không để tình trạng xảy ra vụ việc cháy, nổ rồi mới quan tâm đến công tác này. Tiếp tục triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh về công tác PCCC và CNCH, trọng tâm là Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25-6-2015; Kết luận số 02-KL/TW ngày 18-5-2021 của Ban Bí thư; Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 và các Công điện: Số 796/CĐ-TT ngày 13/9/2023, số 825/CĐ-TTg ngày 15/9/2023 và số 991/CĐ-TTg ngày 22/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Gắn với thực hiện Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 08/3/2023 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.



2. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp, biện pháp đảm bảo an toàn PCCC và CNCH, chịu trách nhiệm về việc bảo đảm an toàn PCCC tại cơ quan, đơn vị, địa bàn được giao phụ trách, quản lý. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về PCCC đối với cơ quan, doanh nghiệp, khu dân cư, làm tốt công tác phòng cháy để giảm công tác chữa cháy với phương châm: *Từng nhà an toàn - Từng nhà máy, doanh nghiệp an toàn - Từng khu phố an toàn - Từng xã, thị trấn an toàn*. Huy động tối đa các lực lượng tại chỗ và Nhân dân tham gia chữa cháy, nhất là trong “*thời điểm vàng*” 5 phút kể từ khi vụ cháy xảy ra với phương châm: *Lực lượng ở trong dân - Phương tiện ở trong dân - Hậu cần ở trong dân - Chỉ huy ở trong dân*. Tăng cường kiểm tra công tác thường trực PCCC của lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở và các điều kiện phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại chỗ. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cơ sở tăng cường lực lượng bảo vệ, tuần tra canh gác đảm bảo an toàn phòng, chống cháy, nổ trong dịp Tết và các lễ, hội đầu Xuân, các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đầu năm 2024. Tập trung chỉ đạo bảo đảm an toàn PCCC tại chỗ như: Tuyên truyền, khuyến cáo các nội quy, quy định về PCCC; tổ chức lực lượng, trang bị phương tiện và huấn luyện nghiệp vụ PCCC đối với lực lượng tại chỗ; xây dựng, tổ chức thực tập phương án chữa cháy theo quy định,...

3. Công an huyện

Tham mưu UBND huyện thành lập Tổ liên ngành để kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy tại các đơn vị, cơ sở, trong đó tập trung vào cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy, nổ cao như: Các chợ, nhà ở kết hợp sản xuất, cơ sở sản xuất những mặt hàng dễ cháy, nổ, kho chứa xăng dầu, kho chứa khí dầu mỏ hóa lỏng, kho chứa hàng hóa dễ cháy khác... Trong quá trình kiểm tra kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót, vi phạm nghiêm trọng về phòng cháy, chữa cháy, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức và của cán bộ, công nhân viên, người lao động trong việc chấp hành các quy định của pháp luật. Yêu cầu các cơ sở nhanh chóng khắc phục ngay tồn tại, thiếu sót về phòng cháy, chữa cháy. Đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm quy định về PCCC, quy định của pháp luật, tổng hợp tình hình, kết quả kiểm tra đề xuất UBND huyện chỉ đạo các biện pháp xử lý, khắc phục hậu quả, giải quyết dứt điểm những vi phạm, tồn tại, thiếu sót trong việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn.

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Khẩn trương kiểm tra, rà soát việc xây dựng, tham mưu cấp phép, kiểm tra việc chấp hành pháp luật xây dựng của các dự án, công trình trên địa bàn theo thẩm quyền, nhất là các cơ sở chuyển đổi công năng có nguy cơ cháy, nổ cao, cơ sở tập trung đông người, cơ sở nguy hiểm cháy, nổ trong khu dân cư như: Các chợ, nhà ở kết hợp sản xuất, cơ sở sản xuất, kinh doanh những mặt hàng dễ cháy, nổ, kho chứa xăng dầu, kho chứa khí dầu mỏ hóa lỏng, kho chứa hàng hóa dễ cháy khác... gắn trách nhiệm cụ thể đến từng đơn vị, tổ chức, cá

nhân trong việc thẩm định hồ sơ cấp phép, quản lý trật tự xây dựng, đề xuất xử lý nghiêm theo thẩm quyền các trường hợp xây dựng trái phép, sai phép.

4. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện

Phối hợp chặt chẽ với Công an huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, các biện pháp, giải pháp thoát nạn, cứu người, biện pháp khắc phục vi phạm về phòng cháy, chữa cháy... ở những nơi tập trung đông người, chợ, khu dân cư tập trung để các tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân biết, tự giác thực hiện.

5. Điện lực Vĩnh Thuận

Tăng cường công tác kiểm tra hệ thống, mạng lưới điện để phòng ngừa nguy cơ mất an toàn về PCCC từ hệ thống lưới điện, thiết bị điện. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về sử dụng điện. Phối hợp với Công an huyện trong việc tuyên truyền, hướng dẫn công tác PCCC đối với cơ quan, tổ chức, người dân sử dụng điện, kịp thời xử lý các vụ việc liên quan khi xảy ra cháy.

6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Tăng cường kiểm tra, siết chặt công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH, nhất là tại các địa bàn, cơ sở trọng điểm, có nguy cơ cháy, nổ, sự cố tai nạn như: Cơ sở mua bán phế liệu, cửa hàng kinh doanh xe mô tô, xe gắn máy, xe điện, các địa điểm trông giữ xe, hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh... giám sát chặt chẽ việc chấp hành của các cơ sở bị đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động, yêu cầu dừng hoạt động trên địa bàn, nếu để vi phạm phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện.

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện (Đảng, chính quyền, đoàn thể), các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn, UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn phụ trách triển khai thực hiện nghiêm túc. Nơi nào, địa bàn nào để xảy ra cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản thì Thủ trưởng đơn vị, địa phương nơi đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật.

Giao Công an huyện hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tình hình triển khai thực hiện Công văn này, định kỳ, đột xuất tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện để báo cáo về Công an tỉnh theo quy định. Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về UBND huyện (qua Công an huyện) để được hướng dẫn kịp thời. /.

Nơi nhận: *K5*

- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- LĐVP, CVNC;
- Lưu: VT, CAH.



CHỦ TỊCH

Lê Trung Hồ